

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.43 บาท แนวโน้มทรงตัวในกรอบแคบ กรอบ 32.40 - 32.50 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.43 บาท แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยแต่ยังใกล้เคียงกับระดับปิดท้ายวันทำการก่อนที่ 32.45 บาท แนวโน้มเงินบาททรงตัวในกรอบแคบ คาดกรอบระหว่างวันที่ 32.40 - 32.50 บาท

\* นายสรศักดิ์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้ที่ระดับ 32.43 บาท แนวโน้มเคลื่อนไหวทรงตัวในกรอบแคบหลังธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 2 - 2.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์ และส่งสัญญาณปรับขึ้นอีกรวมเป็น 4 ครั้งในปีนี และปรับขึ้น 3 ครั้งในปีหน้าไปอยู่ที่ระดับ 3.25%

แต่ถ้าดูจากรายงานเฟดสัญญาณเรื่องการส่งสัญญาณดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจถูกตัดออก ทำให้ตลาดตีความหลายทาง ทั้งการขึ้นดอกเบี้ยอาจสิ้นสุดเท่านี้ หรืออาจจะปรับขึ้นต่อไปเพิ่มเติมก็เป็นไป อย่างไรก็ตาม เฟดปรับประมาณการจีดีพีปีนี้จาก 2.8% เพิ่มเป็น 3.1% และปรับจีดีพีปีหน้าจาก 2.4% เป็น 2.5% มีผลให้อนดัดปรับขึ้นเร็ว จาก 2.875% เป็น 3% แต่ก็ยังไม่เกิน 3% เพราะตลาดอาจมีความกังวลสงครามการค้าและปัญหาการเงินในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (EM)

อย่างไรก็ดี ค่าเงินสกุลเอเชียและเงินบาทวานนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวตามเฟดมากนัก โดยยังเคลื่อนไหวในกรอบ ส่วนหนึ่งเพราะเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยตามคาด และตลาดยังรอความคืบหน้าการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นที่ สองฝ่ายจะมีการหารือถึงความต้องการนำเข้าสินค้าระหว่างกันในเร็ว ๆ นี้ ส่งผลให้วานนี้ค่าเงินยูโร และปอนด์จะอ่อนค่าเมื่อเทียบดอลลาร์ฯ แต่เงินเยนกลับแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบดอลลาร์ฯ ส่วนความคืบหน้าการเจรจาข้อตกลงการค้าล่าสุด แคนาดาปฏิเสธการเจรจากับสหรัฐ ขณะที่จีนประกาศพิจารณาปรับลดภาษีนำเข้าให้ประเทศอื่นๆ นอกจากสหรัฐ ซึ่ง ไทยจะได้ประโยชน์หรือไม่ต้องรอดูรายละเอียดสินค้า

"ค่าเงินบาทวันนี้หน้าจะทรงตัวต่อในกรอบ 32.40 -32.50 บาท หลังเฟดยังปรับขึ้นดอกเบี้ยตามคาด ตลาดยังรอความคืบหน้าปัญหาสงครามการค้า และยังคงติดตามการประชุมธนาคารกลางของฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และได้หวัง โดยสองประเทศแรกน่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อดูแลค่าเงิน แต่ไม่น่าจะมีผลต่อพันธบัตรที่ไหลเข้าไทยนัก เพราะนักลงทุนต่างชาติไม่ได้มีการปรับพอร์ตการลงทุนในไทย จากพื้นฐานเศรษฐกิจไทยที่ยังดีและมีแนวโน้มขยายตัวได้" เขากล่าว

\* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 94.25 จากวานนี้ 94.18

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย +82.20 ล้านบาท

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย +2,588.98 ล้านบาท

\* รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ฯวานนี้เท่ากับ 33.455 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่ข้อเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS